

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การนำระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ไปใช้ : ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข” ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจที่ตรงกันในบทบาทหน้าที่และหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสำหรับการทำหน้าที่วิทยากรนำร่องของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนจัดฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสนใจทำหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะนำไปสู่การประเมินคุณภาพภายในที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ขณะนี้ การนำระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว พบว่ามีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับฟังปัญหาและมีความพยายามที่จะหาแนวทางแก้ไข โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาเกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ ไม่ใช่การสร้างภาระแก่สถาบันอุดมศึกษา

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นสมควรจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “การนำระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ไปใช้ : ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข” ครั้งที่ ๒ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการนำระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ไปปฏิบัติ ทั้งในฐานะผู้ประเมินคุณภาพภายใน และในฐานะบุคลากรของหน่วยงานที่ต้องรับการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำระบบประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาไปใช้
๒. สร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓. หาแนวทางแก้ไขปัญหาการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ โดยเฉพาะการประเมินผลการจัดทำรายงาน และเอกสารต่างๆ เพื่อรับการประเมิน

กำหนดการประชุม

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสุโขทัย แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวนประมาณ ๔๐๐ คน ดังนี้

๑. ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๓๘๕ คน
๒. วิทยากร จำนวน ๕ คน
๓. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน ๑๐ คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้ได้ผลการประเมินคุณภาพที่สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างแท้จริง
๒. ผู้ประเมินคุณภาพภายในและหน่วยงานที่รับการประเมินมีความเข้าใจที่ตรงกันในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กำหนดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การนำระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ไปใช้ : ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข” ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ ไฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา	กิจกรรม
๐๘:๐๐ - ๐๙:๐๐ น.	ลงทะเบียน
๐๙:๐๐ - ๑๐:๐๐ น.	การอภิปราย เรื่อง แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน : หลักสูตร คณะ สถาบัน โดย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
๑๐:๐๐ - ๑๐:๑๕ น.	รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๐:๑๕ - ๑๒:๐๐ น.	การอภิปราย เรื่อง ปัญหาอุปสรรคและกระบวนการประเมิน : หลักสูตร คณะ สถาบัน โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
๑๒:๐๐ - ๑๓:๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓:๐๐ - ๑๔:๐๐ น.	การอภิปราย เรื่อง คุณลักษณะของผู้ประเมินและกระบวนการประเมินพิชญพิจารณ์ โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
๑๔:๐๐ - ๑๕:๓๐ น.	การอภิปราย เรื่อง กรณีศึกษาและประเด็นปัญหาที่พบ : ในฐานะผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
๑๕:๓๐ น.	ปิดประชุม พร้อมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐:๐๐ - ๑๐:๑๕ น. และ ๑๕:๓๐ น.